



COMPETITION POLICY REVIEW

Index:

02/2023

DOMINICAN REPUBLIC

COMPETITION POLICY REVIEW



นโยบายการแข่งขันสาธารณรัฐโดมินิกัน



สภาพเศรษฐกิจทั่วไป

เศรษฐกิจของสาธารณรัฐโดมินิกันเติบโตสูงในช่วงระหว่างปี 2557-2562 ก่อนเกิดการระบาด COVID-19 โดยมีอัตราการเติบโตของ GDP เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 6.2% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต โดยเป็นผลมาจากประสิทธิภาพจากการใช้นโยบายการเงินและการคลัง ทำให้ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคมีความแข็งแกร่งขึ้น และสามารถกระจายตัวของโครงสร้างการผลิต พร้อมทั้งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ โดย GDP ต่อหัวในปี 2557 เพิ่มขึ้นจาก 6,800 เหรียญสหรัฐ เป็น 8,500 เหรียญสหรัฐ ในปี 2562 ต่อมาในปี 2563 GDP หดตัวลงประมาณ 6.7% เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 และเมื่อปี 2564 เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยขยายตัวถึง 12.3% และอัตราการขยายตัวในไตรมาสแรกของปี 2565 ขยายตัวสูงถึง 6.1%

เมื่อกล่าวถึงเศรษฐกิจของโดมินิกันมีสัดส่วนของภาคบริการเป็นหลัก ซึ่งคิดเป็น 56.0% ของ GDP ในปี พ.ศ. 2564 แม้ว่าสัดส่วนนี้จะต่ำกว่าในปี 2558 (ประมาณ 61.1%) เนื่องจากกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในภาคการก่อสร้างและผลกระทบของการแพร่ระบาดต่อภาคบริการรุนแรงมากกว่าเมื่อเทียบกับภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ สำหรับสัดส่วนภาคบริการใน GDP ยังคงสูงกว่า 60% ในช่วงปี 2557 - 2562 โดยได้แรงหนุนหลักจากภาคการค้า การขนส่งและบริการจัดเก็บสินค้า โรงแรม สถานบันเทิงและร้านอาหาร ภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งภาคบริการอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนเฉลี่ยประมาณมากกว่า 26% ของ GDP โดยเฉพาะภาคการก่อสร้าง และภาคการผลิต ทั้งในเขตปลอดอากรและในระดับท้องถิ่น สัดส่วน GDP ของภาคการเกษตรยังคงที่ โดยมีสัดส่วนประมาณ 5% เท่านั้น ซึ่งมีข้อสังเกตว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงดังกล่าวแข็งแกร่งขึ้น มาจากสินเชื่อของภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นมากกว่าการเติบโตของ GDP เมื่อเทียบเป็นรายปี พบว่าผลการดำเนินงานของการส่งออกในประเทศและในเขตปลอดอากร ประกอบกับรายได้จากการท่องเที่ยว การส่งเงินกลับประเทศ และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการเติบโต

นโยบายการแข่งขัน

กรอบการกำกับการแข่งขันของโดมินิกันถูกรงไว้ในรัฐธรรมนูญ (มาตรา 50 และ 217) กฎหมายการแข่งขันทางการค้าปี พ.ศ. 2551 (กฎหมายฉบับที่ 42-08) และกฎระเบียบที่บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 252-20) นอกจากนี้ การกำกับการแข่งขันในรายสาขาที่มีหน่วยงานกำกับเฉพาะดูแลอยู่ภายใต้กฎหมายรายสาขา ได้แก่ ไฟฟ้า การผลิตเชื้อเพลิงเหลว การขนส่ง (ทางอากาศ การเรือ ทางบก) โทรคมนาคม สุขภาพ การศึกษา บริการธนาคาร บริการประกันภัย บำนาญ และตลาดหุ้น

กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเริ่มประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2551 โดยมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2560 หลังจากการแต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการอำนวยการและกรรมการบริหารของคณะกรรมการการแข่งขันแห่งชาติ หรือ **The Steering Committee and the Executive Director to the National Competition Commission (PRO-COMPETENCIA)** ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระและกระจายอำนาจด้วยการบริหารทางเทคนิค และเป็นอิสระทางการเงิน โดยสภาแห่งชาติ (The National Congress) แต่งตั้งสมาชิกของคณะกรรมการอำนวยการ (The members of the Steering Committee) ในปี พ.ศ. 2554 และรัฐบาลได้แต่งตั้งกรรมการบริหาร (The Executive Director) ในปี พ.ศ. 2560



ในปี พ.ศ. 2563 ได้มีการตราข้อบังคับที่ใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้า และต่อมาในปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการสนับสนุนระบอบการแข่งขันและปฏิบัติตามกระบวนการปรึกษาและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยมีการนำกฎระเบียบ 3 ฉบับ มาใช้กำหนดขั้นตอนในการนำเสนอ การประเมิน และการอนุมัติข้อเสนอในการยุติการสอบสวนทางปกครองในกรณีที่ให้ข้อมูลเท็จ และระบอบการลดโทษ PRO-COMPETENCIA ออกข้อบังคับโดยมติ

ซึ่งระบอบการแข่งขันมีผลบังคับใช้ในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจกับผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ในประเทศ หรือต่างประเทศที่ดำเนินงานในสาธารณรัฐโดมินิกันและต่างประเทศ โดยการดำเนินงานในต่างประเทศที่เป็นภัยต่อการแข่งขันในตลาดโดมินิกัน อย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นประการหนึ่ง เนื่องจากกฎหมายไม่ถือว่าในกรณีที่มีข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วมกัน จะไม่เป็นข้อตกลงที่จำกัดการแข่งขัน ดังนั้นจึงถูกแยกออกจากกรอบการกำกับการแข่งขัน

กฎหมายการแข่งขันทางการค้าห้ามมิให้มีการกระทำใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบจำกัดต่อการแข่งขัน รวมถึงการปฏิบัติร่วมกัน (Anti-competitive agreements) และการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Abuse of Dominant Position) อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติดังกล่าวจะไม่ถูกลงโทษในกรณีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

โดยในรัฐธรรมนูญห้ามการผูกขาด ระบุไว้ว่า "ยกเว้นเพื่อประโยชน์ของรัฐ" ดังนั้น กิจกรรมที่สงวนไว้สำหรับรัฐ จึงไม่ถือเป็นการผูกขาดและไม่ถือเป็นการกระทำโดยปริยายที่จำกัดการแข่งขัน



PRO-COMPETENCIA เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการต่อต้านการแข่งขันที่ถูกกล่าวหาและการกำหนดบทลงโทษในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ นอกเหนือจากภาคส่วนที่มีการควบคุม โดยหน่วยงานกำกับดูแลรายสาขา ซึ่งมีหน้าที่เช่นเดียวกับ PRO-COMPETENCIA โดยอาจจะมากกว่าหนึ่งหน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องการแข่งขันในภาคส่วนเดียว โดยมีกลไกในการปรึกษาหารือและความร่วมมือระหว่าง PRO-COMPETENCIA และหน่วยงานกำกับรายสาขาต่างๆ โดยเฉพาะให้ความเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการลงโทษทางปกครองที่หน่วยงานภาคส่วนอาจใช้แม้ว่าความคิดเห็นนั้นจะไม่มีผลผูกพัน ยังอ้างถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันในภาคควบคุมไปยังหน่วยงานกำกับรายสาขาที่เกี่ยวข้อง

การสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ต่อต้านการแข่งขันที่ถูกกล่าวหา อาจเริ่มต้นได้โดย PRO-COMPETENCIA หรือเมื่อได้รับการร้องเรียน เมื่อพิจารณาว่ามีการใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Abuse of Dominant Position) หรือไม่ จะใช้เกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายการแข่งขัน ซึ่งรวมถึงส่วนแบ่งการตลาดของผู้ดำเนินการที่อยู่ภายใต้การสอบสวนและของคู่แข่งกฎหมายไม่ได้กำหนดเกณฑ์ใดๆ

เมื่อ PRO-COMPETENCIA เริ่มการสืบสวนสอบสวน ผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การสอบสวนจะได้รับแจ้งเพื่อให้แสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ PRO-COMPETENCIA กำลังสืบสวนสอบสวน ผู้ประกอบการอาจส่งคำร้องขอยุติคดีเสนอไปยัง PRO-COMPETENCIA เพื่อมีการดำเนินการทางปกครองก่อนที่จะมีการสรุปคดี โดยผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจะต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหาและผลกระทบด้านการแข่งขัน (Commitment) ในตลาดให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเสียก่อน ระเบียบที่ออกในปี พ.ศ. 2564 โดย PRO-COMPETENCIA วางขั้นตอนการส่งการประเมินและอนุมัติข้อเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาและผลกระทบในลักษณะนี้ ตัวอย่างเช่น ระบุข้อมูลพร้อมกับข้อเสนอและกระบวนการในการประเมินและอนุมัติ ในกรณีที่ PRO-COMPETENCIA เห็นว่ามาตรการที่เสนอโดยผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาและผลกระทบของการดำเนินการภายใต้การสอบสวน อาจร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ และผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจำเป็นต้องเริ่มกระบวนการส่งข้อเสนอใหม่อีกครั้ง PRO-COMPETENCIA จะต้องออกข้อยุติในกรณีที่อนุมัติข้อเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาและผลกระทบ ซึ่งกำหนด

มาตรการแก้ไขที่ผู้ประกอบการจะดำเนินการในช่วงเวลา และระยะเวลาที่มาตรการยังคงมีผลบังคับใช้ เมื่อข้อเสนอได้รับการอนุมัติ ผู้ประกอบการจะต้องถูก "ติดตามและเฝ้าระวัง" เป็นเวลา 1 ปี เพื่อตรวจสอบว่าได้ดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาและผลกระทบด้านการแข่งขัน ในกรณีที่เงื่อนไขในตลาดที่เกี่ยวข้องจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงเวลาของ "การติดตามและเฝ้าระวัง" ผู้ประกอบการอาจร้องขอให้ทบทวนมาตรการแก้ไขได้ ซึ่ง PRO-COMPETENCIA อาจจะไม่จำเป็นต้องทำตามการร้องขอร้องนั้นได้ ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาและผลกระทบด้านการแข่งขันได้ การสืบสวนสอบสวนโดย PRO-COMPETENCIA อาจจะเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

ผู้ประกอบการที่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือดัดแปลงต่อ PRO-COMPETENCIA ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนจะต้องรับโทษปรับเนื่องจากกฎหมายการแข่งขันได้กำหนดเป็นโทษทางปกครองสำหรับการแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จ โดยการสืบสวนสอบสวนกรณีให้ข้อมูลที่เป็นเท็จนี้อาจจะใช้กระบวนการพิจารณาตีปกครองอย่างง่ายได้ โดยผู้ประกอบการสามารถจัดส่งหลักฐานที่แสดงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นเท็จ ทั้งนี้ การสืบสวนสอบสวนการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จจะไม่ส่งผลในการยุติการสอบสวนสอบสวนในคดีที่ผู้ประกอบการนี้ได้กระทำการจำกัดการแข่งขัน

ในปี 2564 ได้มีการเสนอให้มีมาตรการลดหย่อนผ่อนโทษ (Clemency Programme) ให้ผู้ประกอบการที่ยอมรับว่ากระทำผิดโดยไม่จำกัดจำนวน ไม่ว่าจะในนามบริษัทหรือบุคคลที่มีส่วนเข้าร่วมในคดีการตกลงร่วมกัน (Cartel) การเข้าร่วมมาตรการลดหย่อนผ่อนโทษนี้ช่วยลดค่าปรับ โดยเปอร์เซ็นต์ที่ค่าปรับจะลดลงขึ้นอยู่กับลำดับที่ผู้ประกอบการเข้าร่วมมาตรการนี้ สำหรับผู้ประกอบการรายแรกที่เข้าร่วมจะได้ลดค่าปรับทั้งหมด ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าปรับสูงสุดได้กำหนดไว้ที่ 30 เท่าของค่าแรงขั้นต่ำ หรือ ในกรณีการร่วมกันในการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ค่าปรับสูงสุดจะเท่ากับ 200 เท่าของค่าแรงขั้นต่ำ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรายที่สองและลำดับถัดไปได้รับส่วนลดระหว่าง 50-70% มาตรการลดหย่อนผ่อนโทษนี้ใช้เฉพาะกับผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การกำกับโดยกฎหมายการแข่งขันทางการค้าปี พ.ศ. 2551 (กฎหมายฉบับที่ 42-08) เท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูลถึงเดือนสิงหาคม 2565 PRO-COMPETENCIA ระบุว่ายังไม่มีผู้ประกอบการรายใดเข้าร่วมมาตรการนี้

ระหว่างปี 2560-2565 PRO-COMPETENCIA ได้เริ่มสืบสวนสอบสวนไปแล้วจำนวน 18 คดีที่มีการกระทำที่ถูกกล่าวหาว่าจำกัดการแข่งขัน ซึ่งในจำนวนดังกล่าว 6 ครั้ง PRO-COMPETENCIA เป็นผู้นำขึ้นมาสอบสวนเอง (*ex officio*) ทั้งนี้ ตลาดที่มีการตรวจสอบส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร นอกจากนี้ คำสั่งโทษปรับจะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจเหนือตลาดในทางที่ผิด (Abuse of Dominant Position) และการตรึงราคา (Price Fixing)

กฎหมายการแข่งขันทางการค้าปี พ.ศ. 2551 ของโตมินีกัน (กฎหมายฉบับที่ 42-08) ไม่ได้ควบคุมการกระจุกตัวทางธุรกิจโดยตรง อย่างไรก็ตาม มีข้อบทการกำกับการกระจุกตัวทางธุรกิจในกฎหมายกำกับรายสาขาที่ให้อำนาจหน่วยงานกำกับรายสาขาในการกำหนดให้มีการแจ้งและควบคุมการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ (ในลักษณะการไม่อนุญาตให้รวมธุรกิจ หรือ มาตรการเชิงป้องกันแบบ *ex ante*) ตัวอย่างเช่น ในภาคโทรคมนาคมมีการกำหนดให้ต้องแจ้งขออนุญาตการควบรวมธุรกิจล่วงหน้า และ จะดำเนินการต่อไปได้ต้องได้รับอนุญาตจาก Dominican Institute of Telecommunications (INDOTEL) นอกจากนี้ ในตลาดตัวกลางทางการเงิน การควบรวมกิจการต้องมีการขออนุญาตล่วงหน้าจากคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน (Monetary Board) เพื่อให้สามารถ

ควรรวมกิจการกับอีกกิจการหนึ่งได้ โดยมีเงื่อนไขที่ต้องขออนุญาตว่าการทำธุรกรรมควรรวมกิจการนั้นคิดเป็น 30% หรือมากกว่าของทุนที่ชำระแล้ว ทั้งนี้ การควบรวมกิจการ (Merger) ทั้งหมดระหว่างบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ (The Securities Supervisory Authority) เสียก่อน และ ยังมีบทบัญญัติการกำกับรายสาขาที่จำกัดการรวมธุรกิจระหว่างธุรกิจโดยในภาคการผลิตไฟฟ้าอีกด้วย

นอกเหนือจากการป้องกันการปฏิบัติที่ต่อต้านการแข่งขัน (Anti-competitive practices) ในตลาดต่างๆ แล้ว PRO-COMPETENCIA ยังส่งเสริมวัฒนธรรมการแข่งขัน: (1) โดยสร้างความมั่นใจว่าสถาบันของรัฐต่างๆ จะไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางการแข่งขันเสรี และ (2) ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อวิเคราะห์ระดับการแข่งขัน ในภาคเศรษฐกิจต่างๆ และออกคำแนะนำด้านนโยบายการแข่งขัน โดย PRO-COMPETENCIA ได้จัดตั้งหน่วยงาน ภายในที่เรียกว่า “Observatory on the Conditions of Competition in Markets” เพื่อติดตามและเฝ้าระวัง พร้อมทั้งระบุความเสี่ยงที่จะมีการกระทำใดๆ อันเป็นการจำกัดการแข่งขันในตลาดของโดมินิกันเกิดขึ้น

หนึ่งในวัตถุประสงค์ของนโยบายเศรษฐกิจในสาธารณรัฐโดมินิกัน คือการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันอย่างเสรีเพื่อทำให้เกิดราคาเป็นธรรมและมีเสถียรภาพในตลาดต่างๆ พร้อมทั้ง ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างกำลังซื้อของผู้บริโภคของโดมินิกัน ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานสถาบัน แห่งชาติเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (The National Institute for the Protection of Consumer Rights : PRO CONSUMIDOR) จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานของรัฐในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค รวมถึงเฝ้าติดตามราคา สินค้าในประเทศและต่างประเทศ และดำเนินการสำรวจตลาดของสินค้าและบริการที่มีผลกระทบมากที่สุด ต่อค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือน โดยการดำเนินการในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ การคุ้มครองผู้บริโภคและ ส่งเสริมสภาพการแข่งขันที่ดีในตลาดต่างๆ จากการศึกษาตลาดของ PRO CONSUMIDOR สามารถที่จะระบุ ได้ว่ามีการกำหนดของราคาที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในตลาด (เช่น การกักตุนสินค้าของซัพพลายเออร์ และ บรรลุข้อตกลงระหว่างกัน) พร้อมกันนี้ PRO CONSUMIDOR ยังดำเนินการเพื่อลงโทษการปฏิบัติดังกล่าวได้ แม้ว่าเป็นเวลาหลายปีที่ไม่มีการแข่งขันที่บังคับใช้ในสาธารณรัฐโดมินิกัน แต่การปฏิบัติบางอย่างได้รับการควบคุมภายใต้กฎหมายทั่วไปว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐเพื่อปกป้องสิทธิ ของผู้บริโภค

สรุป :

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 เป็นเหตุทำให้เศรษฐกิจของสาธารณรัฐโดมินิกันชะลอ การเติบโตลง ภายหลังจากที่การระบาดเริ่มคลี่คลายในปี 2564 เศรษฐกิจกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งภาคบริการเป็น เศรษฐกิจหลักของสาธารณรัฐโดมินิกัน มีอัตรา GDP สูงกว่า 60%

คณะกรรมการป้องกันการแข่งขันแห่งชาติ (PRO-COMPETENCIA) เป็นหน่วยงานภาครัฐของสาธารณ รัฐโดมินิกันที่ทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเสรี เพื่อประโยชน์ของ ผู้บริโภคและผู้ให้บริการในเศรษฐกิจผ่านการสร้างวัฒนธรรมแห่งการปฏิบัติที่ดี และการส่งเสริมนโยบายสาธารณะ โดยมีกฎหมายกำกับการแข่งขันทางการค้า (Law No. 42-08) กำกับดูแลในภาคธุรกิจ ยกเว้นภาคส่วนธุรกิจ ที่มีหน่วยงานกำกับดูแลอยู่ภายใต้กฎหมายรายสาขา กฎหมายฉบับดังกล่าว อนุญาตให้ PRO-COMPETENCIA ดำเนินการสืบสวนสอบสวน และ/หรือรับฟังข้อร้องเรียนที่ยื่นโดยผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับพฤติกรรม 3 ประเภท

- 1) ข้อตกลง การตัดสินใจ และการปฏิบัติที่ขัดต่อการแข่งขันเสรี (Agreements, Decisions and Practices contrary to free competition)
- 2) การใช้อำนาจเหนือตลาดในทางที่ผิด (Abuse of dominant position)
- 3) การกระทำบางอย่างที่เป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Acts of unfair competition)

โดยในกรณีของการใช้อำนาจเหนือตลาดในทางที่ผิด (Abuse of dominant position) คณะกรรมการของ PRO-COMPETENCIA สามารถกำหนดบทลงโทษที่มีค่าใช้จ่ายได้ ยกเว้นการกระทำการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Act of unfair competition) จะทำได้เพียงแจ้งว่ามีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและสั่งให้ยุติการกระทำดังกล่าว

เอกสารอ้างอิง :

[PROCOMPETENCIA. \(2017\). *Compendio de Normativas de Libre Competencia*. Santo Domingo: PROCOMPETENCIA.](#)

Republic Dominican Procompetecia. (n.d.). *Republic Dominican Procompetecia*. Retrieved from Republic Dominican Procompetecia: <https://procompetencia.gob.do/>

[Secretariat, W. \(2022\). *Trade Policy Review Dominican Republic*. World Trade Organization.](#)

ภาพประกอบ :

<https://media.istockphoto.com/id/609683508/photo/santo-domingo-dominican-republic.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=kmnDlOel2vSknGTziur0jlxRBmgLByVi5xmva388hBs=>

<https://www.mappr.co/location/dominican-republic/>